

คู่มือออนไลน์

(6 พฤษภาคม 2560)

โดย ชรรมาธิปติ

โยคเสตสชาติ ทำร้ายชีวิตหนักหน่วง ต้องอดทนสู้ชีวิตอีกหน่อย

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณเจนนี่ เกิดวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2519 เวลา 01.33 น. กทม เพศหญิง

คำถามแรก โสด จะได้แต่งงานหรือไม่ เมื่อไหร่ แฟนลักษณะอย่างไร ทำไมไม่มีแฟนแล้วเขาบอกเลิกก่อนเราทุกที

ในดวงชะตาของคุณ มีโยคร้ายอยู่ 2 โยคด้วยกัน โยคแรกก็คือ โยคที่ทำร้ายเรื่องของความรัก มักจะทำให้ความรักไม่ค่อยสมหวัง หรือ หากสมหวังได้แต่งงานอยู่กินกัน ก็อาจจะมีอันต้องเลิกรากันไป

อีกโยคร้ายก็คือ โยคเสตสชาติ ที่จะทำร้ายการครอบครอง ทำร้ายทรัพย์สินสมบัติของคุณอย่างกะทันหัน ไม่คาดคิด โยคทั้งสองฝังตัวอยู่ในดวงชะตาของคุณตั้งแต่เกิด รอเพียงเวลาที่จะระเบิดเมื่อใดเท่านั้นเอง

นอกจากนี้ ในพื้นชะตาเดิมในเรื่องความรักของคุณก็ไม่สู้จะดีนัก แต่ไม่ได้หมายความว่า คุณจะไม่มีผู้ชายผ่านเข้ามาในชีวิตเลยก็หาไม่ หากแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็มักจะจากไปก่อน

และจะเป็นเช่นนี้เสมอๆ แม้ว่า คุณจะเป็นคนที่รักใคร่รักง่าย แต่ก็มักจะไม่สามารถรักษาความรักนั้นเอาไว้ได้ตลอด เพราะคุณมีแนวโน้มที่จะคิดไปในทางร้ายก่อนเสมอๆ

หากจะแก้ดวงในเรื่องนี้ เรื่องแรกก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องคู่เสียก่อน

เรื่องที่สองก็คือ ต้องไม่อาศัยอยู่กินด้วยกัน หรือ ใช้วิธีแยกกันอยู่ เช่น ทำงานคนละจังหวัด นานๆถึงจะมาเจอกันสักครั้ง แต่ก็คงจะต้องยอมรับสิ่งที่จะตามมาก็คือ คู่ของคุณอาจจะทำร้ายทรัพย์สินของคุณก็ได้ และที่สำคัญก็คือ คุณอาจจะไม่มีความสุขฉันทรมิตรกับคู่ของคุณนัก

หากคุณรับได้ ก็อาจจะมีผู้ชายผ่านเข้ามาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 หรือปลายปีนี้ จนถึงเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2561 ซึ่งค่อนข้างจะแน่นอนเสียด้วย แต่ก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องทรัพย์สินเงินทองด้วยนะครับ อาจจะมีภัยพิบัติแบบไม่คาดคิดได้

คำถามที่สอง ทำงานด้านอสังหา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 น้ำท่วมหนัก แย่มาตลอด ก่อนหน้านั้นลงทุนหนักกะ เมื่อไหร่จะดี กังวลว่าจะถูกฟ้องล้มละลาย หรือมีปัญหาทางการเงิน ให้ระวังช่วงไหนคะ ถูกโกงมัย งานทำแนวไหนจะดีคะ อยากเปลี่ยนงาน เมื่อไหร่ดี

ความเสียหายในเรื่องธุรกิจในปีพ.ศ. 2554 เป็นไปตามโยคร้ายของคุณ ดวงชะตาที่ผมเคยพยากรณ์ไปที่มีรูปดาวคล้ายๆกับคุณ ก็มักจะมีผลร้ายออกมาแบบนี้ครับ

ความเสียหายอย่างหนักของคุณในช่วงปีพ.ศ. 2554 นั่นก็เป็นเพราะวิบากกรรมของคุณจริงๆ เพราะในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2552 จนถึงเดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2553 เป็นช่วงที่คุณมีเครดิตดีมาก ธนาคารเหมือนกับจะยินยอมพร้อมใจกันปล่อยกู้ให้แก่มาก แต่เป็นดวงดีแบบแฝงความร้าย

เหมือนดวงชะตาวางกับดักเอาไว้ ให้คุณมาเข้ามาเหยียบบ่วงในปีพ.ศ. 2554 ตามอิทธิพลของโยคร้ายตามที่ผมได้พูดไปข้างต้น

ช่วงที่ต้องระวังในอนาคตก็คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2560 นี้ จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 จะต้องระมัดระวังเรื่องเงินทองรั่วไหล เก็บเงินไม่ค่อยอยู่

แต่ช่วงหลังจากนั้น ก็ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2561 เรื่อยไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2562 เป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญา คดีความ อันเนื่องมาจากเครดิต เงินกู้ต่างๆที่คุณทำมาก่อนหน้านี้

เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะถึงเวลานั้น คุณควรพยายามเจรจาต่อรอง ลดหนี้ หรือ ที่เขาเรียกว่า HAIRCUT ผ่อนผันการจ่าย ยืดเวลาจ่ายเงินออกไปกับธนาคารที่ปล่อยกู้ อย่าเพิกเฉยนะครับ ไม่งั้นมันจะเข้าสู่โหมมความเสียหายตามที่ผมพูดมานี้

คำถามที่สาม การเงิน จะรวยหรือสบายเมื่อไหร่ หรือ ลงทุน หรือ มีหุ้นส่วนหรือไม่ ใครสามารถช่วยเราได้คะ

คิดว่า คุณคงจะต้องประทับประคองไปจนถึงประมาณปลายปีพ.ศ. 2562 แรกกุดันในเรื่องเหล่านี้ก็น่าจะผ่อนคลาย หลังจากนั้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2563 ถึงเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2564 ก็ยังต้องระวังการฟ้องร้อง คดีความอันเกิดจากหุ้นส่วน หรือ ผู้ให้กู้

ดังนั้น ที่ถามว่า จะมีหุ้นส่วนดีหรือไม่ก็ขอตอบว่า ไม่ดี อย่าทำเป็นอันขาด

เนื่องจากคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเองสูง คงยากที่จะทำงานเป็นลูกน้องคนอื่นในบริษัท ซึ่งก็ตรงกับดวงชะตาที่คุณเหมาะที่จะทำงานแบบเป็นเจ้านายตัวเอง

เนื่องจาก ดวงชะตาของคุณไม่เหมาะที่จะทำงานแบบมีหุ้นส่วน จึงไม่แนะนำให้ค้นหาหุ้นส่วนในการเริ่มงานใหม่ ดังนั้น จึงได้แต่แนะนำให้คุณประทับประคองงานเดิมไปก่อนให้นานเท่าที่จะทำได้

ดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณมีความสามารถในการทำงานติดต่อกับผู้คน ทำงานด้านการเจรจา ต่อรองเอกสารสัญญา ทำแล้วมักจะประสบความสำเร็จ ก็ลองพิจารณาคุณะครับว่า จะทำอะไรได้บ้าง

ขอให้คุณโชคดี หากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็เขียนมาถามได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณเจนนี ตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมเหลือคิวที่ตกค้างอยู่อีกเพียง 1 คิวเท่านั้น หากท่านผู้อ่านเขียนมาถาม ก็จะได้รับคำตอบอย่างรวดเร็วครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของคุณ สุทธิษา จากประเทศนอร์เวย์ ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะครับ)

